



## ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "Parliamentary Commission 4.0"

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "Parliamentary Commission 4.0" การสัมมนาระดมสมองเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในคณะ กมธ. สภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้อ "การจัดวางตำแหน่งประเทศไทยใหม่ : สู่ Brand Thailand และ Soft Power" โดยมี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน ในการนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสัมมนา

โอกาสนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ฝากข้อสังเกตต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าขณะนี้ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งในระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น โดยมีประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายประการ แต่มีจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวคือ คนไทยที่ขาดวินัย อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ ดังเช่นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายกรณี จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ดังนั้นก่อนจะมีการสร้าง Brand Thailand จะต้องแก้ไขจุดอ่อนในข้อนี้ให้ได้เสียก่อน สำหรับเรื่อง Soft Power นั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการนำจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว อาทิ จุดเด่นของแต่ละภาค แต่ละจังหวัดมานำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อให้เป็นจุดขาย และสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดการขับเคลื่อน ทั้งด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้ในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประการที่ทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาจะช่วยกันระดมความคิด ประกอบกับองค์ความรู้ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาในวันนี้จะสามารถสร้าง Brand Thailand ในรูปแบบใหม่ให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมได้ในอนาคต จากนั้นเป็นการสัมมนาในหัวข้อ "การจัดวางตำแหน่งประเทศไทยใหม่ : สู่ Brand Thailand และ Soft Power" โดยมี รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ประสานงานชุดโครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกสว. รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนนายทวิ จงกิจถาวร นักวิจัยอาวุโส สถาบันความมั่นคง และนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาโครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกสว.

จากนั้น นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนข้อมูล มุมมอง และองค์ความรู้ต่อบุคลากรในคณะ กมธ. สภาผู้แทนราษฎร ให้สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการและชุมชนทางนโยบาย (Policy Network and Community) ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สกสว. และสถาบันพระปกเกล้า

-----